



รายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
สถานีตำรวจภูธรกุศุดข้าวปุ้น

## บทนำ

ตามที่สถานีตำรวจภูธรภูทอกข้าวปุ้น ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนและได้มีแผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน นั้น

สถานีตำรวจภูธรภูทอกข้าวปุ้น ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน เป็นกิจกรรมและการดำเนินการตามมาตรการเพื่อบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน โดยดำเนินการแยกตามสายงานในหน่วยงาน ดังนี้

๑. งานอำนวยการ
๒. งานป้องกันปราบปราม
๓. งานจราจร
๔. งานสืบสวน
๕. งานสอบสวน

โดยได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม มีภาพแสดงกิจกรรมการดำเนินการตามมาตรการ ดังรายงานผลการดำเนินการ และ หน่วยงานได้เปิดเผยข้อมูลการดำเนินการเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบตามรายงาน จัดทำโดยคณะทำงาน ขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ของสถานีตำรวจภูธรภูทอกข้าวปุ้น มีรายละเอียดตามข้อมูลแนบท้ายนี้

พ.ต.อ.



( ธรณิศ ไตรวงศ์ )

ผกก.สภ.ภูทอกข้าวปุ้น

รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน  
 สถานีตำรวจภูธรภูทิวบ้านป่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

งานอำนวยการ

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>๑. การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน นำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อได้ความดีความชอบ</p> <p>๒. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ มีการหาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ</p> <p>๓. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ มีการหาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ</p> <p>ดำเนินการโดยไม่ จำเป็น</p> <p>๔. การจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ ในการดำเนินการ รับ การแจกจ่ายพัสดุ เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง</p>	<p>๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๒. อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง สม่าเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกใน การปฏิบัติงาน</p> <p>๓. คุแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด</p>	<p>๑. มีการประชุม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง</p> <p>๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน สม่าเสมอ</p> <p>๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถามพูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไข ปัญหาได้อย่างถูกต้อง</p>

### ภาพประกอบ ผลการดำเนินงาน



วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ พ.ต.อ.ธรณิศ ไตรวงศ์ ผกก.สภ.กุดข้าวปุ้น มีการประชุม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่กับหัวหน้าแต่ละสายงาน ที่เกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้ใต้บังคับบัญชา การเงิน และเจ้าหน้าที่ พัสดุ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และ เงินนอก งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย พัสดุ ไม่ให้ทุจริต โดย ไม่ให้มีการหาช่องทาง เพื่อประโยชน์ แก่ตนเอง หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง

### ภาพประกอบ ผลการดำเนินงาน



วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พ.ต.อ.ธรณิศ ไตรวงศ์ ผกก.สภ.กุดข้าวปุ้น ประชุมชี้แจง งานงานธุรการ มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติ หน้าที่ การเงิน และเจ้าหน้าที่ พัสดุ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และ เงินนอกงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย พัสดุ ไม่ให้ทุจริต โดยไม่ให้มีการหาช่องทางเพื่อรับผลประโยชน์ แก่ตนเอง หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง

## งานป้องกันปราบปราม

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>๑. การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์</li> <li>- การเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ประโยชน์</li> <li>- การกลั่นแกล้ง บังคับ ชูเชิฐ เรียกรับ</li> </ul> <p>ผลประโยชน์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รับสินบน</li> <li>- ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเรียกรับ</li> </ul> <p>ผลประโยชน์เล็กน้อย เพื่อแลก กับ การไม่ดำเนินขั้นตอนตาม กฎหมาย เช่น การตรวจพบการ ลักลอบเล่นการ พนัน แล้วไม่ ดำเนินการจับกุม พุดคุย ไกล่เกลี่ย เพื่อรับผลประโยชน์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กลั่นแกล้ง บังคับ ชูเชิฐ เรียกรับ</li> </ul> <p>ผลประโยชน์ เช่น การจับกุมยึดของกลางยาเสพติด เพื่อเรียกรับ</p> <p>ผลประโยชน์ ในการไม่จับกุม</p>	<p>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด</p> <p>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี</p>	<p>๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี</p> <p>๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ</p> <p>๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป</p>

ภาพประกอบ ผลการดำเนินงาน  
 ในทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น. ชุดปฏิบัติการสายตรวจ-จราจร  
 จะมีการอบรมปล่อยแถว ชี้แจงข้อราชการ ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่



วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ พ.ต.ท.สุนทร พงษ์วิเศษ รอง ผกก.ป.สภ.กุดข้าวปุ้น พร้อมด้วย พ.ต.ท.วิทยา นิตยสุข สวป.สภ.กุดข้าวปุ้น อบรมปล่อยแถว สายตรวจ/จราจร ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ-จราจร ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี



วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พันตำรวจโทวิทยา นิตยสุข สวป.สภ.กุดข้าวปุ้น ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ ตำรวจสายตรวจและจราจร มาทำการชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ ได้กำชับ ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ-จราจร ทุกนาย ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี

## งานจรรยา

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>1.การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย จรรยา เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแลกกับการไม่ให้ ถูกจับกุมตามกฎหมายจรรยา</p>	<p>๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด</p> <p>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญ กำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการควบคุม กำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตาม และ ควบคุมการทุจริต ประจำสถานี</p>	<p>๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุก กรณี</p> <p>๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหา ต่างๆ</p> <p>๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอคณะกรรมการเพื่อติดตาม และ ควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไข ต่อไป</p>

### ภาพประกอบ ผลการดำเนินงาน



ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน หัวหน้างานมีการอบรมชี้แจง กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุกกรณี



วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ พ.ต.ท.วิทยา นิตยสุข สวป.สภ.กุดข้าวปุ้น อบรมปล่อยแถวสายตรวจจราจร ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดกวดขันวินัยจราจรและอาชญากรรมอย่างอื่น มีการ อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ทุกกรณี



## งานสืบสวน

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>๑. การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา เมื่อพบการกระทำความผิด</p> <p>-เรียกทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี</p>	<p>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียก รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด</p> <p>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริตประจำสถานี</p>	<p>๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิดทุกกรณี</p> <p>๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียน ครอบคลุม เพื่อสอบถามปัญหา ต่างๆ</p> <p>๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการ เพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป</p>

### ภาพประกอบ ผลการดำเนินงาน



วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พ.ต.ท.ธีระพงศ์ บุญมี สว.สส.สภ.กุดข้าวปุ้น ประชุมชุดสืบสวน ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งชี้แจงภารกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ห้ามมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี



วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ พ.ต.ท.ธีระพงศ์ บุญมี สว.สส.สภ.กุดข้าวปุ้น ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดสืบสวน มาทำการชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ ได้กำชับขอให้ทุกนายปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี

## งานสอบสวน

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>๑. การทำสำนวนในคดีอาญา - จราจร มีการเรียกรับสินบน เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา</p> <p>๒. ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ</p>	<p>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด</p> <p>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการควบคุม กำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี</p>	<p>๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำ ผิด ทุก กรณี</p> <p>๒. สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่าเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียน ครอบคลุม เพื่อสอบถามปัญหาต่าง</p> <p>๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และ ควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทาง แก้ไขต่อไป</p>

### ภาพประกอบ ผลการดำเนินงาน



วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ พ.ต.ท.วรรณนา เพ็ญจันทร์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กุดข้าวปุ้น อบรมกำชับการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด และกำชับเรื่องยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน ห้ามมีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ



วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พ.ต.อ.ธรณิศ ไตรวงศ์ ผกก.สภ.กุดข้าวปุ้น ได้อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด และกำชับเรื่องยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พนักงานสอบสวน ห้ามมีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ

หัวหน้าหน่วยออกคำสั่งสถานี เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติกและวินัยข้าราชการ  
 ตำรวจ ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๒๕๓๗ เพื่อให้ ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแล  
 ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น ในเรื่องวินัยข้าราชการตำรวจ



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรอุดรธานี

ที่ ๒๓ /๒๕๖๗

เรื่อง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ การปฏิบัติราชการ และควบคุมเสริมสร้างความประพฤติก  
 และวินัยข้าราชการตำรวจ ในสังกัดสถานีตำรวจภูธรอุดรธานี

\*\*\*\*\*

ตามคำสั่ง กรมตำรวจ ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ เรื่อง มาตรการควบคุมดูแล และเสริมสร้าง  
 ความประพฤติกวินัยข้าราชการตำรวจ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายการปกครองบังคับบัญชาให้ผู้บังคับบัญชา  
 ระดับรองหรือผู้ช่วยรับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบในการปกครองหรือกวดขันควบคุม กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้แจ้งชัด  
 มอบหมายการปกครองบังคับบัญชาให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดถือปฏิบัติไว้แล้วนั้น

ดังนั้นเพื่อให้การปกครองบังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในสังกัด สถานีตำรวจภูธรอุดรธานี เป็นไปด้วยความ  
 เรียบร้อย จึงมอบหมายให้ข้าราชการตำรวจมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกวดขัน ควบคุมดูแล สอดส่อง ความ  
 ประพฤติกและระเบียบวินัย รวมทั้งจะต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจภายใต้การปกครองบังคับบัญชา ให้  
 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง แบบแผน ธรรมเนียมของทางราชการอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. พันตำรวจเอกธณิศ ไตรวงศา ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอุดรธานี รับผิดชอบปกครองบังคับบัญชา
  - ๑.๑ พันตำรวจโทสุนทร พงษ์วิเศษ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอุดรธานี
  - ๑.๒ พันตำรวจโทวรรณนา เพ็ญจันทร์ รองผู้กำกับการ(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรอุดรธานี
  - ๑.๓ พันตำรวจโทอาคม สุขแล้ว รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอุดรธานี
๒. พันตำรวจโทสุนทร พงษ์วิเศษ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอุดรธานี รับผิดชอบ  
 ปกครองบังคับบัญชา
  - ๒.๑ พันตำรวจโทวิทยา นิตยสุข สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอุดรธานี
  - ๒.๒ สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรอุดรธานี
๓. พันตำรวจโทวรรณนา เพ็ญจันทร์ รองผู้กำกับการ(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรอุดรธานี รับผิดชอบ  
 ปกครองบังคับบัญชา
  - ๓.๑ พันตำรวจโทอนันตชัย คำด้วง สารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรอุดรธานี
  - ๓.๒ พันตำรวจโทนิพนธ์ ทองยี่น สารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรอุดรธานี
๔. พันตำรวจโทอาคม สุขแล้ว รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอุดรธานี รับผิดชอบปกครองบังคับบัญชา
  - ๔.๑ พันตำรวจโทธีรพงศ์ บุญมี สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอุดรธานี
๕. ฝ่ายอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรอุดรธานี
  - ๕.๑ พันตำรวจโทสุนทร พงษ์วิเศษ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอุดรธานี  
 รับผิดชอบปกครองบังคับบัญชา ร้อยตำรวจเอกหญิงขวัญใจ รูปแกะ รองสารวัตรธุรการสถานีตำรวจภูธรอุดรธานี

๕.๒ ร้อยตำรวจเอกหญิงขวัญใจ รูปแกะ รองสารวัตรธุรการสถานีตำรวจภูธรภูซำปำ รับผิดชอบปกครองบังคับบัญชา

- ๕.๒.๑ ดาบตำรวจบัญชา อัยจักร์ ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม)ฯ
- ๕.๒.๒ ดาบตำรวจอรุณกฤต จันทรส ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม)ฯ
- ๕.๒.๓ สิบตำรวจโทณัฐนันท์ อุณาครี ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม)ฯ

๖. ฝ่ายป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรภูซำปำ

๖.๑ พันตำรวจโทวิทย์ นิตยสุข สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรภูซำปำ รับผิดชอบปกครองบังคับบัญชา

- ๖.๑.๑ ร้อยตำรวจเอกชัยสิทธิ์ เกษมสุข รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรภูซำปำ
- ๖.๑.๒ ร้อยตำรวจเอกชุมพร ดอนมาลา รองสารวัตรสืบสวนฯรักษาฯ
- ๖.๑.๓ ร้อยตำรวจโทวีระวงศ์ เจริญวงศ์ รองสารวัตร(ทำหน้าที่ป้องกันปราบปราม)ฯ
- ๖.๑.๔ ร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์ สิงห์แก้ว รองสารวัตร(ทำหน้าที่ป้องกันปราบปราม)ฯ
- ๖.๑.๕ ร้อยตำรวจตรีวิชิต นนบุตร รองสารวัตร(ทำหน้าที่ป้องกันปราบปราม)ฯ

๖.๒ ร้อยตำรวจเอกชัยสิทธิ์ เกษมสุข รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรภูซำปำ รับผิดชอบปกครองบังคับบัญชา

- ๖.๒.๑ ดาบตำรวจนกร ชัยวัฒน์ประสิทธิ์ ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)
- ๖.๒.๒ ดาบตำรวจสุพล ทานะสีล ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)
- ๖.๒.๓ ดาบตำรวจไผ่ เกตวิตร ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)
- ๖.๒.๔ สิบตำรวจเอกนันทวัฒน์ ไสตามรรค ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)

๖.๓ ร้อยตำรวจเอกชุมพร ดอนมาลา รองสารวัตรสืบสวนฯรักษาฯการแทนรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรภูซำปำ รับผิดชอบปกครองบังคับบัญชา

- ๖.๓.๑ ดาบตำรวจวิศยศ ยศพงศ์อนันต์ ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)
- ๖.๓.๒ จำสิบตำรวจณรงค์ ปฐมมา ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)
- ๖.๓.๓ สิบตำรวจเอกอาทิตย์ สีวะจุม ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)
- ๖.๓.๔ สิบตำรวจตรีวิชชัย วิลามาศ ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)

๖.๔ ร้อยตำรวจโทวีระวงศ์ เจริญวงศ์ รองสารวัตร(ป้องกันปราบปราม)สถานีตำรวจภูธรภูซำปำ รับผิดชอบปกครองบังคับบัญชา

- ๖.๔.๑ ดาบตำรวจวัชพล หลงวารี ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)
- ๖.๔.๑ ดาบตำรวจทินกร กองพร ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)
- ๖.๔.๓ จำสิบตำรวจทรงวุฒิ ทองเพ็ญ ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)
- ๖.๔.๔ สิบตำรวจเอกกิตติศักดิ์ ยอดหอ ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)

๖.๕ ร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์ สิงห์แก้ว รองสารวัตร(ป้องกันปราบปราม)สถานีตำรวจภูธรภูซำปำ รับผิดชอบปกครองบังคับบัญชา

- ๖.๕.๑ ดาบตำรวจนพรัตน์ ลอยลม ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)
- ๖.๕.๒ สิบตำรวจเอกสุเมธ เจริญวงศ์ ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)
- ๖.๕.๓ สิบตำรวจเอกนภชล เรืองแสน ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)
- ๖.๕.๔ สิบตำรวจเอกเพชรพงศ์ เพชรพันธ์ ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)

**๖.๖ ร้อยตำรวจตรีวิชิต นนทบุรี** รองสารวัตร(ป้องกันปราบปราม)สถานีตำรวจภูธรภูเก็ต  
 รับผิดชอบปกครองบังคับบัญชา

- ๖.๖.๑ ดาบตำรวจถนอม สาริกา ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)
- ๖.๖.๒ สิบตำรวจโทปรัชญา ขจัดมลทิน ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)
- ๖.๖.๓ สิบตำรวจตรีภักกพล พรหมเสนา ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)

**๗. ฝ่ายปฏิบัติการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรภูเก็ต**

**๗.๑ พันตำรวจโทธีรพงศ์ บุญมี** สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรภูเก็ต  
 รับผิดชอบปกครองบังคับบัญชา

- ๗.๑.๑ ร้อยตำรวจเอกปฐม คำแดง รองสารวัตรป้องกันปราบปรามฯ
- ๗.๑.๒ ร้อยตำรวจเอกปัญญา หอมแสง รองสารวัตรสืบสวนฯ
- ๗.๑.๓ ร้อยตำรวจเอกวีระชน โสภากุล รองสารวัตร(ป้องกันปราบปราม)ฯ
- ๗.๑.๔ ร้อยตำรวจเอกวรชัย แต้มทอง รองสารวัตร(ป้องกันปราบปราม)ฯ

**๗.๒ ร้อยตำรวจเอกปฐม คำแดง** รองสารวัตร(ป้องกันปราบปราม) สถานีตำรวจภูธรภูเก็ต  
 รับผิดชอบปกครองบังคับบัญชา

- ๗.๒.๑ ดาบตำรวจสามารถ แก้วปลา ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่สืบสวน)

**๗.๓ ร้อยตำรวจเอกปัญญา หอมแสง** รองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรภูเก็ต  
 รับผิดชอบปกครองบังคับบัญชา

- ๗.๓.๑ ดาบตำรวจโกวิทย์ เทศารินทร์ ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่สืบสวน)

**๗.๔ ร้อยตำรวจโทวีระชน โสภากุล** รองสารวัตร(ป้องกันปราบปราม)สถานีตำรวจภูธรภูเก็ต  
 รับผิดชอบปกครองบังคับบัญชา

- ๗.๔.๑ สิบตำรวจเอกวุฒิไกร ละม่อมสาย ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่สืบสวน)

**๗.๕ ร้อยตำรวจโทวรชัย แต้มทอง** รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรภูเก็ต  
 รับผิดชอบปกครองบังคับบัญชา

- ๗.๕.๑ สิบตำรวจโทวัชชัย ศรีธรรมมา ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่สืบสวน)

**๘. ฝ่ายปฏิบัติการงานสอบสวน**

**๘.๑ พันตำรวจโทอนันตชัย คำด้วง** สารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรภูเก็ต  
 รับผิดชอบปกครองบังคับบัญชา

- ๘.๑.๑ ร้อยตำรวจเอกชนาเทพ ลูกไทย รองสารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรภูเก็ต
- ๘.๑.๒ ร้อยตำรวจเอกคำพันธ์ งามจิตร รองสารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรภูเก็ต

**๘.๒ พันตำรวจโทนิพนธ์ ทองเย็น** สารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรภูเก็ต  
 รับผิดชอบปกครองบังคับบัญชา

- ๘.๑.๓ ร้อยตำรวจโทบุญชู พิมพ์ รองสารวัตร(ป้องกันปราบปราม)ฯ

๘.๒ ร้อยตำรวจเอกชนาเทพ ลูกไทย รองสารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรภูทอกข้าวปุ้น รับผิดชอบ  
ปกครองบังคับบัญชา แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และควบคุม กำกับ ดูแล เสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการ  
ตำรวจ ดังนี้

๘.๒.๑	ดาบตำรวจสุทิน	ภูมิธนู	ผู้บังคับหมู่(ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน)ฯ
๘.๒.๒	สิบตำรวจตรีคณิตย์	กรุดแก้ว	ผู้บังคับหมู่(ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน)ฯ
๘.๒.๓	สิบตำรวจตรีศุภกร	นามโคตร	ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)

๘.๓ ร้อยตำรวจเอกคำพันธ์ งามจิตร์ รองสารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรภูทอกข้าวปุ้น รับผิดชอบ  
ปกครองบังคับบัญชา

๘.๓.๑	ดาบตำรวจณัฐดนัย	ชั้นบุตร	ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ป้องกันปราบปราม)ฯ
๘.๓.๒	สิบตำรวจโทพงษ์พันธ์	จิตรติกรกุล	ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ป้องกันปราบปราม)ฯ

๘.๔ ร้อยตำรวจโทบุญชู พิมไสม รองสารวัตร(ปราบปราม)สถานีตำรวจภูธรภูทอกข้าวปุ้น รับผิดชอบ  
ปกครองบังคับบัญชา

๘.๔.๑	สิบตำรวจเอกรุ่งโรจน์ เมืองจันทร์	ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ป้องกันปราบปราม)ฯ
๘.๔.๒	สิบตำรวจโทฐานันตร์ จันอินทร์	ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ป้องกันปราบปราม)ฯ

#### ๙. การบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติการ

ให้ข้าราชการตำรวจทุกนายในสังกัด ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการของ  
ข้าราชการตำรวจ ท้ายหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๐๐๐๙.๒๖/ว๐๐๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ดังนั้น จึงกำชับให้ข้าราชการตำรวจที่ได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบปกครองบังคับบัญชา การปฏิบัติ  
ราชการ การควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่งนี้ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากมี  
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบทันที และยกเลิกคำสั่งสถานีตำรวจภูธรภูทอกข้าวปุ้น ที่  
ขัดแย้งกับคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

พันตำรวจเอก



(ธณิศ ไตรวงศา)

ผู้กำการสถานีตำรวจภูธรภูทอกข้าวปุ้น



## การประชุมบริหารประจำเดือนเพื่อกำจัดการปฏิบัติ



เมื่อ ๒๙ ม.ค.๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.อ.ธรรณิศ ไตรวงศา ผกก.สก.กุดข้าวปุ้น ประชุมข้าราชการตำรวจประจำเดือน มกราคม ๖๗ กำจัดการปฏิบัติหน้าที่ ห้ามเรียกรับผลประโยชน์ เรียกรับสินบน ในทุกสายงานโดยเด็ดขาด



เมื่อ ๒๓ ก.พ.๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.อ.ธรรณิศ ไตรวงศา ผกก.สก.กุดข้าวปุ้น ประชุมข้าราชการตำรวจประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๖๗ กำจัดการปฏิบัติหน้าที่ ห้ามเรียกรับผลประโยชน์ เรียกรับสินบน ในทุกสายงานโดยเด็ดขาด